

11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและระหว่างกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11.1. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับงวดบัญชีปี 2554-2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
1. บจก.ขอนแก่น ซี.ทีวี (1993) - คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 97.16% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว - คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 0.16%	▪ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง	0.02	1.68	- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงานซ่อมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลอื่น	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น</u>
	▪ บริษัทฯ ซื้อสินค้า วัสดุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ	4.05	14.85	- บริษัทฯ ซื้อหัตถและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น</u>
	▪ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	1.61	0.00	- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ	- <u>เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น และไม่มีรายการในปี 2555</u>
	▪ บริษัทย่อย มีการจำหน่ายสินค้าให้	3.52	0.00	- บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตู้ไฟเบอร์กลาสตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลอื่น	- <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และไม่มีรายการในปี 2555</u>
	▪ บริษัทย่อย มียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	3.52	0.00	- บริษัทย่อยให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ	- <u>เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ให้แก่บุคคลอื่น และไม่มีรายการในปี 2555</u>

#1 ปรับปรุงข้อมูลตามงบปี2555
#2 อธิบายเพิ่มให้ชัดเจน

Formatted: Indent: Left: -0.01", Hanging: 0.13"

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น - ยอดคงเหลือต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - (ลดลง) ระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด ■ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าว ■ บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	51.20	32.12	<ul style="list-style-type: none"> - บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อใช้ซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน และได้รับคืนเงินให้กู้ทั้งหมดแล้วในปี 2555 - บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ - บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้วในปี 2555 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม <u>ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย</u> บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ย่อย ได้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) - ยอดคงเหลือต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - (ลดลง) ระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด ■ บริษัทฯ ย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจากรายการดังกล่าว 	0.05	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ย่อย ได้รับเงินกู้ยืมจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการชั่วคราว และได้ทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้วในปี 2554 - เงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ตามนโยบายอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการกู้ยืมระยะสั้นตาม <u>ความจำเป็น</u> และไม่มีรายการในปี 2555
	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารสำนักงานให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)เช่าเป็นที่ตั้งสำนักงาน 	0.36	0.36	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)เช่าเป็นที่ตั้งสำนักงาน ในอัตราค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดที่มีความเหมาะสม
	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ให้บริการดำเนินงานบริหาร, โปรแกรมทางบัญชี และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ล่วงหน้า ■ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	3.83	3.81	<ul style="list-style-type: none"> - บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ไม่มีบุคลากรในฝ่ายบริหาร จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านบริหารทั่วไป และใช้โปรแกรมบัญชี โดยกำหนดอัตรา <u>ค่าบริการ</u> 340,000 บาท/เดือน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีการ <u>เก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน</u> เพื่อประเมินความถี่ของการใช้งาน <u>และนำมาคำนวณในการกำหนดอัตราค่าบริการ</u> โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคิดค่าบริการ <u>ในอัตราที่</u>เหมาะสม <u>โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป</u>
		0.00	0.35		

Deleted: และประเมินความถี่ในราคาตลาดที่มีความ

Deleted: ตาม

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
1. บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993)				บุคคลภายนอกทั่วไป	
	▪ บริษัทฯ ขายทรัพย์สินประเภท ยานพาหนะให้	0.00	0.82	- บริษัทฯ ขายรถหัวลากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมทั้งมี ปัญหาขัดข้องต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ให้ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) นำไปใช้ประโยชน์ ราคาขายเท่ากับมูลค่า ตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	- การกำหนดราคาซื้อขายตามมูลค่า สุทธิทางบัญชีถือว่าเหมาะสม และมีการประเมินราคาตามสภาพ เทียบเคียงกับราคาตลาด
	▪ บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดิน พร้อมบ้านพักอาศัยและยานพาหนะ	0.00	6.00	- บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยจำนวน 3 หลัง จาก บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื่อเป็นสวัสดิการบ้านพัก พนักงาน ซึ่งเดิมไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาที่ซื้อมา 4.50 ล้านบาท เท่ากับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคา ทรัพย์สินอิสระซึ่งเท่ากับ 4.50 ล้านบาท - บริษัทฯ ซื้อรถพื้นเรียบจำนวน 5 คัน จาก บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ราคาที่ซื้อมาคัน ละ 0.30 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993)	- มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพื่อ วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น ราคาเท่ากับราคาประเมิน - มีการประเมินราคาตามสภาพ เทียบเคียงกับราคาตลาด โดยมี ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซื้อขาย มือสอง
	▪ บริษัทฯ ย่อยซื้อทรัพย์สินประเภทสิ่ง ปลูกสร้าง	0.00	0.62	- บริษัทฯ ย่อยซื้อสิ่งปลูกสร้างจาก บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) ซึ่งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ ย่อยลงทุนซื้อมา เพื่อ เตรียมใช้เป็นสำนักงานและโรงงานใหม่ในอนาคต ราคา ที่ซื้อมาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิหลังหักค่า เสื่อมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993)	- สิ่งปลูกสร้างถือว่าเป็นส่วนควบของ ที่ดินที่บริษัทฯ ย่อยลงทุนซื้อมา มีการ ประเมินราคารวมที่ดินและสิ่งปลูก สร้างทั้งหมดโดยผู้ประเมินราคา ทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพื่อ วัตถุประสงค์สาธารณะ แต่ไม่สามารถระบุแยกรายการได้ การ กำหนดราคาซื้อขายตามมูลค่าสุทธิ ทางบัญชีถือว่าเหมาะสม และราคา ไม่สูงมากนัก
	▪ บริษัทฯ ย่อยให้ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ แทน	0.01	0.00	- บริษัทฯ ย่อย มีให้ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี (1993) จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แทน เนื่องจากการจ้างทำของเพิ่มเติม ร่วมกัน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนตามราคา	- เป็นรายการให้ความช่วยเหลือตาม ความจำเป็น และไม่มีรายการในปี 2555
▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นเนื่องมาจาก	0.01	0.00			

Deleted: ตลาด

Deleted: ที่เหมาะสม

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
	รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี			จ่ายจริง	
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่ง ให้กับ บจก.ขอนแก่น ข.ทวี (1993) 	วงเงินค้ำประกัน 65.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกัน 65.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.ขอนแก่น ข.ทวี (1993) โดยเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ธนาคารได้ปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556	- เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามความจำเป็นตามเงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบันธนาคารได้ปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้ว
2. บจก.วอลแลท ทรีค แอนด์ บัส - คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 85.00% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว - คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 1.00% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.06	16.61	- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ให้แก่บุคคลอื่น
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีการซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.04	0.00	- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อยมีการซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ 	2.73	2.84	- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ในราคาซื้อขายที่ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ 	0.27	0.06	- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อยมีการซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ 	1.62	0.26	- บริษัทฯ ย่อยซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ในราคาซื้อขายที่ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้อุปยืมเงินระยะสั้น - ยอดคงเหลือต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - (ลดลง) ระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าว 	13.52	9.84	- บจก.วอลแลท ทรีค แอนด์ บัส ให้อุปยืมเงินจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และได้รับคืนเงินให้กู้ทั้งหมดแล้วในปี 2555	- มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าที่ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
		5.97	39.40		
		9.65	49.24		
		9.84	0.00		
		0.62	0.70	- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ	

Formatted: Indent: Left: -0.01", Hanging: 0.13"

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
2. บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.62	0.00	- บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้วในปี 2555	
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้ บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส เช่ารถยนต์สำหรับใช้ในโครงการ OPV 	0.58	0.58	- เนื่องจาก บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีรถยนต์ของบริษัทฯ จึงต้องขอเช่าจากบริษัทฯ สำหรับใช้ในโครงการ OPV จำนวน 3 คัน โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด อัตราค่าเช่ารวม 29,900 บาท/เดือน	- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดที่เหมาะสม
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อย เช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการ 	0.00	0.13	- บริษัทฯ ย่อยเช่ารถยนต์จาก บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส สำหรับใช้กิจการทั่วไป จำนวน 1 คัน โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด อัตราค่าเช่า 21,000 บาท/เดือน	- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดที่เหมาะสม
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อย มียอดเจ้าหนี้อื่นอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.00	0.02		
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร, โปรแกรมทางบัญชี และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ล่วงหน้า 	0.90	0.92	- บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีโปรแกรมบัญชี จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชีและอื่นๆ โดยกำหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/เดือน	- มีการคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.22	0.34	- ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเพื่อประเมินความถี่ของการใช้งานและนำมาคำนวณในการกำหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีให้บริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป	
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นเนื่องมาจากรายการเงินจ่ายมัดจำค่าสินค้า 	0.00	15.80	- บริษัทฯ สั่งซื้อรถบรรทุก Mitsubishi จำนวน 9 คัน จาก บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า ราคาซื้อเป็นราคาตลาด โดยบริษัทฯ จ่ายเงินมัดจำให้ตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติ	- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่ง ให้กับ บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส 	0.00	วงเงินค้ำประกัน 80.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส โดยเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำ	- เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามความจำเป็นตามเงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบันธนาคารได้ปลดภาระการค้ำประกัน	

Deleted: มีการคิดค่าบริการและประเมินความถี่ในราคาตลาดที่มีความเหมาะสม

Deleted: ซึ่งมีการประเมินตามความถี่ของการใช้งานเทียบกับอัตราตลาด

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
				ประกันนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ธนาคารได้ปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556	ดังกล่าวแล้ว
3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ - คุณธัญญา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และเป็นกรรมการของบริษัท ดังกล่าว - บจก.วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส (บริษัทของคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ) ถือหุ้น 55.00%	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 	0.00	0.05	- บริษัท จำหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น</u>
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มีการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายได้อื่น 	0.00	0.02	- เนื่องจาก บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ปริมาณน้อยมาก หากซื้อเองลำบาก จึงขอซื้อจากบริษัท โดยมีการกำหนดราคาตามนโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ขายทรัพย์สิน 	0.00	0.01	- บริษัทฯ ขายคอมพิวเตอร์เก่าให้แก่ บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ เพื่อนำไปใช้งาน	- เป็นราคาซากตามราคาตลาด เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์	<ul style="list-style-type: none"> บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ยืมเงินทดรองจ่ายจากบริษัท 	1.01	0.00	- บริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายแทน บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ และลงบัญชีเป็นเงินทดรองจ่าย และได้รับชำระคืนเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	- <u>เป็นรายการยืมเงินทดรองจ่ายระยะสั้นตามความจำเป็น และจำนวนเงินไม่มากอย่างน้อยสำคัญ</u>
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	1.01	0.00		
4. Doll Fahrzeugbau AG - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 1.82% ของทุนชำระแล้วก่อนเสนอขาย IPO	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจาก Doll Fahrzeugbau AG 	114.96	70.09	- บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau AG ตามธุรกิจการค้าปกติ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ตามเงื่อนไขสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ Doll Fahrzeugbau AG	- มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</u>
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีการให้บริการอื่น 	0.00	0.06	- บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau AG	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.00	0.06	- เนื่องจากมาติดต่อกันในประเทศไทย โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ	- นโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ
5. บจก.รวมทวีซอนแก่น - คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และเป็นกรรมการของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการขายสินค้าในอดีต ก่อนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 	0.00	5.72	- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติของ บจก.รวมทวีซอนแก่น ซึ่งรายการขายสินค้าเกิดก่อนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	- เป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ <u>ใกล้เคียงกับที่ให้แก่บุคคลอื่น</u> ซึ่งเกิดจากการค้าในอดีต
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ 	0.00	0.01	- บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ	- มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไข

Deleted: บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินทดรองจ่ายทั้งหมดแล้ว และไม่มีการในปี 2555

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี และเป็นรายการซื้อสินค้าในอดีต ก่อนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 	2.46	0.39	โดยมีเงื่อนไขการคำนวณธุรกิจการค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งรายการซื้อสินค้าเกิดก่อนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ <u>ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</u> ซึ่งเกิดจากการค้าในอดีต
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน 62.60% ของทุนชำระแล้วก่อนเสนอขาย IPO - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ให้อุดหนุนทางการเงินระยะสั้น ยอดคงเหลือต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง) ระหว่างงวด ยอดคงเหลือปลายงวด บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าว บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	61.73 47.32 34.43 74.62 4.21 17.48	74.62 104.65 179.27 0.00 3.72 0.00	<ul style="list-style-type: none"> นายสุรเดชฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ทั้งหมดแล้วในปี 2555 บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้วในปี 2555 	<ul style="list-style-type: none"> มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม <u>ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย</u> บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อย ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น แก่คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ยอดคงเหลือต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง) ระหว่างงวด ยอดคงเหลือปลายงวด บริษัทฯ ย่อย มีดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าว บริษัทฯ ย่อย มียอดดอกเบี้ยค้างรับจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	6.61 0.00 0.00 6.61 0.50 0.59	6.61 0.00 6.61 0.00 0.23 0.00	<ul style="list-style-type: none"> นายสุรเดชฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในปี 2554 เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ทั้งหมดแล้วในปี 2555 บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้วในปี 2555 	<ul style="list-style-type: none"> มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม <u>ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย</u> บริษัทฯ ย่อยได้รับชำระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย และที่ดินเปล่าสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต 	0.00	63.10	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยจำนวน 3 หลัง จากนายสุรเดชฯ เพื่อเป็นสวัสดิการบ้านพักพนักงาน ซึ่งเดิมไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาที่ซื้อมา 4.10 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ <u>ซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</u> และเป็นราคาที่ <u>ต่ำกว่าราคาประเมิน</u>

Deleted: เหมาะสม

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย				เท่ากับ 4.19 ล้านบาท - บริษัทฯ ซื้อที่ดินเปล่าจากนายสุรเดชฯ ซึ่งมีการวางแผนโครงการลงทุนในอนาคต และเป็นที่ดินที่นายสุรเดชฯ นำมาจดจำนองเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทน ราคาที่ซื้อมา 59.00 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์อิสระซึ่งเท่ากับ 59.34 ล้านบาท	
	▪ บริษัทฯ ย่อยซื้อทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27.34	- บริษัทฯ ย่อยซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากนายสุรเดชฯ เพื่อเตรียมใช้เป็นส่วนงานและโรงงานใหม่ในอนาคต ราคาที่ซื้อมา 27.34 ล้านบาท เมื่อรวมกับราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการที่เป็นส่วนควบบนที่ดินจาก บจก. ชอนแก่น ช.ทวี(1993) จะมีราคาซื้อรวม 27.96 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์อิสระซึ่งเท่ากับ 27.72 ล้านบาท	- มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์อิสระซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นราคาที่แตกต่างกับราคาประเมินอย่างมีนัยสำคัญ
	▪ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 6 แห่ง รวม 1,506.90 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 5 แห่ง รวม 1,994.03 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	▪ ให้โฉนดที่ดินจำนองเป็นประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินจำนองธนาคาร 1 แห่ง รวม 26 ล้านบาท	0.00	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้จำนองทรัพย์สินของกรรมการจำนวน 1 แปลงเป็นหลักประกัน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อยได้ซื้อทรัพย์สินจำนองดังกล่าวแล้วในปี 2555 และยังคงใช้เป็นหลักประกันหนี้เช่นเดิม	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	▪ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 2 แห่ง รวม 93.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 2 แห่ง รวม 93.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำ	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความ

Deleted: เหมาะสม

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย		บาท	บาท	ประกันหนี้ดังกล่าว	จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	<ul style="list-style-type: none"> ให้โหนดที่ดินจำนองเป็นประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับธนาคาร 	วงเงินจำนองธนาคาร 2 แห่งรวม 42 ล้านบาท	0.00	- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้จำนองทรัพย์สินของกรรมการจำนวน 2 แปลงเป็นหลักประกัน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ซื้อทรัพย์สินจำนองดังกล่าวแล้วในปี 2555 และยังคงใช้เป็นหลักประกันหนี้เช่นเดิม	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ให้กับนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ในวงเงินรวม 2.00 ล้านบาท 	0.00	0.00	- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นายสุรเดชฯ โดยเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในฐานะผู้จำหน่ายเงินฝากประจำในนามบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับคืนบัญชีเงินฝากและปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยนายสุรเดชฯ นำบัญชีเงินฝากส่วนตัวจำนวน 2 ล้านบาท เข้าจำหน่ายเป็นหลักประกันแทน	- เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามความจำเป็นตามเงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบันธนาคารได้ปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้ว
7. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 3.87% ของทุนชำระแล้วก่อนเสนอขาย IPO - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	<ul style="list-style-type: none"> เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร 	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 5 แห่งรวม 1,481.90 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 5 แห่งรวม 1,994.03 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	<ul style="list-style-type: none"> เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับธนาคาร 	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 2 แห่งรวม 93.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 2 แห่งรวม 93.00 ล้านบาท	- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
8. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุล	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ยืมเงินทดรองจ่ายจาก 	0.10	0.00	- บริษัทฯ ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนำไปซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	- เป็นรายการให้ยืมเงินทดรองจ่าย

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
8. นางสาวรุ่งทิภา ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 3.00% ของทุนชำระแล้วก่อนเสนอขาย IPO - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	นางสาวรุ่งทิภา ทวีแสงสกุลไทย บันทึกบัญชีรายการเจ้าหนี้อื่น			วัสดุสำนักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสำนักงาน โดยบริษัทฯ ชำระคืนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ตามความจำเป็น และไม่มีรายการในปี 2555
	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 3 แห่ง รวม 1,152.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 2 แห่ง รวม 1,656.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนางสาวรุ่งทิภาฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้คำตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	■ ให้โหนดที่ดินจำนวนเป็นประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินจำนองธนาคาร 1 แห่ง รวม 25 ล้านบาท	0.00	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้จำนองทรัพย์สินของกรรมการจำนวน 1 แปลงเป็นหลักประกัน โดยนางสาวรุ่งทิภาฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้คำตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ยกเลิกวงเงินดังกล่าวแล้ว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
9. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 4.81% ของทุนชำระแล้วก่อนเสนอขาย IPO - บิดาของคุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ)	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 4 แห่ง รวม 1,460.90 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 4 แห่ง รวม 1,444.03 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุรพลฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้คำตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 57.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 57.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุรพลฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้คำตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 54	31 ธ.ค. 55		
10. นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย - บิดาของคุณณัฐสุชัย ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ)	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 4 แห่ง รวม 1,421.90 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 4 แห่ง รวม 1,421.90 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ย่อยกับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 57.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 57.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้โดยไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร

11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2555 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล กอปรกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรม และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ แล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

Deleted: กลาง

11.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11.4. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามประกาศเรื่องระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในข้อ 11.3 กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกโดยผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการระหว่างกันต่อไป

#5 เพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน

11.5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับบริษัทที่มีหรืออาจจะมีโอกาสดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพื่อจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. บริษัท ขอนแก่น ข.ที (1993) จำกัด ("CTV-1993")	
กลุ่มผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุม	: <u>การถือหุ้น</u> - นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 97.16% ของทุนจดทะเบียน - นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.16% ของทุนจดทะเบียน <u>กรรมการ</u> นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย / นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ลักษณะธุรกิจ	: จำหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ (งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 54)	: 197.07 ล้านบาท
เหตุที่ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม	: ลักษณะการดำเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. CTV-1993 จะไม่ดำเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CTV-Doll 2. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดำเนินการใดๆระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกำหนดอย่างเคร่งครัด 3. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาผูกพัน	: นับจากวันที่ลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด ("Volrep")	
กลุ่มผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุม	: <u>การถือหุ้น</u> - นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 85.00% ของทุนจดทะเบียน - นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 1.00% ของทุนจดทะเบียน <u>กรรมการ</u> นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย / นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ลักษณะธุรกิจ	: จำหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วง ชิ้นส่วนอะไหล่รถบรรทุก และซ่อมเครื่องยนต์
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ (งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 54)	: 37.23 ล้านบาท
เหตุที่ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม	: ลักษณะการดำเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ

2. บริษัท วอลแลพ ทรัสต์ แอนด์ บัส จำกัด (“Volrep”)

มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volrep จะไม่ดำเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CTV-Doll 2. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดำเนินการใดๆระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกำหนดอย่างเคร่งครัด 3. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาผูกพัน	: นับจากวันที่ลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น **ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ** บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยจะผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการทำรายการนี้ ทั้งนี้ กรรมการท่านใดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง